

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ
Về bình ổn giá cả

Ngày 27 tháng 4 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 0747/2006/QĐ-BTM điều chỉnh tăng giá bán xăng, dầu. So với lần điều chỉnh giá trước, giá xăng tăng 1.500đ/lít (15,8-16,1%), dầu tăng 400-500đ/lít (5,3-10%).

Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng đặt ra đối với các ngành, các cấp, các đơn vị sản xuất kinh doanh là phải tăng cường công tác quản lý thị trường, có các biện pháp cụ thể (hành chính, kinh tế), không để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng, dầu để tăng giá các sản phẩm một cách không hợp lý, xâm phạm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, lợi ích Nhà nước. Trước tình hình và yêu cầu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung thực hiện tốt các công việc chủ yếu sau đây :

- Thực hiện triệt để chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiết kiệm xăng, dầu, đặc biệt các cơ quan phải giảm 10% chi phí xăng, dầu.

- Sở Thương mại, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, các doanh nghiệp Nhà nước tập trung khai thác nguồn hàng lương thực, thực phẩm đủ để cung ứng can thiệp vào thị trường.

- Các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phải có các giải pháp cải tiến công nghệ, tìm biện pháp tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu (bao gồm cả chi phí xăng, dầu), phân đầu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm để hạn chế ảnh hưởng của việc điều chỉnh giá xăng, dầu, cố gắng ổn định giá bán sản phẩm ra thị trường. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đối với các mặt hàng phân bón, lương thực, thực phẩm cần cố gắng không được để tăng giá trong những tháng tới, gây tác động tiêu cực đến chỉ số giá tiêu dùng.

- Giao Sở Thương mại thành lập Tổ kiểm tra liên ngành Tài chính, Thương mại, Quản lý thị trường và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng triển khai ngay công

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quyết định giá xăng, dầu nhằm phát hiện những hành vi cố ý găm hàng, bán xăng, dầu sai giá chỉ đạo, giá xăng dầu không tương quan chất lượng, pha trộn giữa các chủng loại xăng, dầu, cân đong thiếu hụt và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông - Công chính và các ngành có liên quan tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp vận tải và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc điều chỉnh giá xăng, dầu để tăng giá cước hoặc liên kết tăng cước vận tải không hợp lý, đặc biệt những trường hợp tăng giá cước cao hơn so với mức độ tác động của việc điều chỉnh giá xăng, dầu.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo giá cả thị trường theo đúng quy định ./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Tín